



Sci-News

จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องบรรยาย 1108 อาคารเสวร์จินตยวรรณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ในวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม 1 (สไต - รา) อาคารจุฬารกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสะท้อนผลการปฏิบัติงานของคณะและร่วมระดมความคิดเห็นพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะเพื่อบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและตามที่ได้รับถ่ายทอดมาจากระดับเหนือ ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญให้กับผู้เข้าร่วมประชุม





FACULTY OF SCIENCE

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2560

ในวันที่ 11 - 14 มกราคม 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมคาราวาน วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชน ให้เข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้อง ของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งภายในงานนั้นจะประกอบไปด้วย กิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการวิทยาศาสตร์, เกมและของเล่นทางวิทยาศาสตร์, การแสดง ทางวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ณ อาคารศูนย์กีฬาภาควิทยาศาสตร์ รัชกาลที่ 9 และอาคารจุฬารามณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำการจัดกิจกรรม เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาภาควิทยาศาสตร์ รัชกาลที่ 9 และอาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์, ผลงานวิจัยของ, เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์และการ เปิดรับโควตารับตรง หลักสูตรต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งภายในวันเดียวกันคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ บริเวณใต้ถุนอาคารจุฬารามณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งภายในงานนั้นมีการจัดกิจกรรมเล่นเกมและแจกของ รางวัลมากมาย พร้อมทั้งการแสดงการบังคับโดรน (Drone) หรือที่เรียกกันว่า อากาศยานไร้คนขับ จากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ





FACULTY OF SCIENCE

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านม่องหลวง

ในวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านม่องหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กและเพื่อให้น้องๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้เพิ่มเติมจากกิจกรรมวันเด็กที่ได้จัดขึ้น



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ค่าย ITCAMP

ในวันที่ 13-15 มกราคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือค่าย ITCAMP ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการและเพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้เข้ามาทดลองเรียนรู้การเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและลดปัญหาการย้ายสาขาในอนาคต





FACULTY OF SCIENCE

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนในการสร้างผลงานเชิงพัฒนา

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนในการสร้างผลงานเชิงพัฒนา ณ ห้องบรรยาย 2402 ชั้น 4 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนในการสร้างผลงานเชิงพัฒนา และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจในการสร้างผลงานเชิงพัฒนาที่ถูกต้อง โดยมี อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากสาขาวิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์สนใจเข้าร่วม ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับกลุ่มเรียนขนาดใหญ่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายวิชา การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผลรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



หน่วยประชาสัมพันธ์ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ : 053-873801 , โทรสาร : 053-873827

www.science.ac.th

